

ผู้ที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ตามมาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตงาน : โครงการศึกษาวิจัย
การพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยประยุกต์ใช้สัญญา
วิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน
๑	B๒-๐๐๔/๑-๒-๖๕	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจการณ์ทางทะเลอัจฉริยะ ระยะไกล ตามมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ๕G Research and development of remote intelligent maritime surveillance systems to promote the use of ๕G technology	กองทัพเรือ
๒	B๒-๐๐๗/๑-๒-๖๕	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าติดตามสุขภาพกำลังพล ด้วยนาฬิกาอัจฉริยะ Research and development of Personnel health monitoring System using a smart watch technology	กองทัพเรือ
๓	B๒-๐๑๙/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยประยุกต์ใช้สัญญา วิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔	B๒-๐๒๒/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยประยุกต์ใช้สัญญา วิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่	สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
๕	B๒-๐๓๗/๑-๒-๖๕	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยสาธารณะโดยใช้ สัญญาวิทยุกระจายเสียงระบบเอ็ฟเอ็ม	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๖	B๒-๐๔๓/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยประยุกต์ใช้สัญญา วิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน
		โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	
๗	B๒-๐๔๙/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยประยุกต์ใช้สัญญาณวิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๘	B๒-๐๕๒/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยประยุกต์ใช้สัญญาณวิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ